

28 ล้านคนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2558 จะเป็นจริงได้หรือไม่

ภาคการท่องเที่ยวของไทยก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีหนึ่งประมาณ 1.7 ล้านบาท (2557)หรือหากเทียบสัดส่วนกับรายได้ของประเทศจะพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของรายได้ของประเทศ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ที่เหลืออีก 0.5 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ความสำคัญอีกอย่างของภาคการท่องเที่ยวคือเป็นแหล่งสร้างงานโดยตรงในภาคกิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหารประมาณ 2.6 ล้านอัตรา และทางอ้อมที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกประมาณ 3.1 ล้านอัตรา (ข้อมูลจากการคำนวณของ ธปท. และการประมาณการโดย World Travel & Tourism Council ปี 2557) ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นจักรกลหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกเหนือจากการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ

แต่ทั้งนี้ในปี 2557 ภาคการท่องเที่ยวของไทยต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ ทั้งความขัดแย้งทางการเมือง ก่อให้เกิดการชุมนุมที่ยืดเยื้อยาวนาน ต่อเนื่องไปจนถึงการเข้าควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และต้องมีการประกาศกฏอัยการศึกในที่สุด ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.66 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 24.78 ล้านคน สำหรับคำถามที่ต้องการหาคำตอบที่ว่า “เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2558 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ 28 ล้านคน ซึ่งจะมีความเป็นไปได้หรือไม่” นั้น เราสามารถพิจารณาได้ดังนี้ การที่ในปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยว 28 ล้านคนได้นั้นในปี 2558 จะต้องมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2.33 ล้านคน ซึ่งมากกว่าในปี 2556 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมา โดยในปี 2556 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยต่อเดือน 2.21 ล้านคน หรืออีกนัยหนึ่งต้องมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.94 ต่อเดือนหรือ 130,763 คนต่อเดือน จึงจะเป็นไปตามเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้วางไว้

เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2558

28 ล้านคน



2.2 ล้านบาท



2.33 ล้านคนต่อเดือน



เพิ่มขึ้นจากปี 56 ร้อยละ 5.94 หรือ
130.763 คนต่อเดือน

ประการต่อมา หากพิจารณาจากแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวฯ หากเป็นตามนั้นจริงในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 7.33 ล้านคน และหากคาดการณ์ทั้งปีแล้วคาดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้ตามเป้าที่กล่าวไว้นั้นมี แต่ต้องให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างความน่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวของตน รวมทั้งเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้จากอดีตจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี 2557 ที่สถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปกติ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปมีปัญหา อีกทั้งมีการประกาศกฎอัยการศึกจึงส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไม่สามารถทำประกันได้ ซึ่งส่งผลต่อนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปมาก อย่างไรก็ตามจึงคาดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มีโอกาเป็นไปได้แต่ค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปีนี้ แต่กลับเลื่อนไปเปิดในช่วงสิ้นปี 2558 ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่คาดการณ์ว่าจะมาช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวในปีเพิ่มขึ้นนั้นหายไปด้วย อีกทั้งยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายประการ เช่น ปัญหาหนี้ในภูมิภาคยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ย่อมส่งผลกระทบต่อบ้างไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันภาครัฐมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานต่างๆ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยนั้นเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยในปี 2557 ถึงแม้จะมีปัญหาต่างๆ มากมายแต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนปรับลดลงเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น รวมทั้งไทยยังมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินตรงจากจีนเพิ่มอีกหลายเที่ยว รวมทั้งไทยมีการส่งเสริมให้ในปี 2558 เป็นปีการท่องเที่ยววิถีไทยอีกด้วยเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่สนับสนุนเป้าหมายที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ตั้งไว้ได้